

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH VỚI CHỦ ĐỀ "TET HOLIDAY" 🌻🌻

🔥🔥 Chiều thứ 3 vừa qua (23/01/2024) tổ Ngoại ngữ cùng với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh với chủ đề "Tet Holiday" tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông vào lúc 13h45 đến 15h15.

🌸🌸 Tiếp nối thành công của câu lạc bộ Tiếng Anh của các học sinh khối 10, 11, 12 diễn ra vào tháng học kỳ 1 vừa qua, sân chơi là sự góp mặt của hơn 50 thành viên ưu tú đến từ các học sinh khối 11. Các em đã cùng nhau tranh tài ở các phần thi về chủ đề Tết như là ôn luyện về từ vựng liên quan đến ngày Tết, nói từ và hình, nghe và điền từ về ngày Tết, đọc lại bài nghe để chọn đúng hoặc sai, nói về các hoạt động ngày Tết và cuối cùng là viết về những mục tiêu của bản thân trong năm mới. Trong tất cả các hoạt động, các em học sinh đều đã nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao.

👏👏 Xin chúc mừng thành viên của lớp 11 lần lượt nhận phần thưởng của hoạt động nhóm và cá nhân. Các chú gấu bông xinh xắn, những quyển vở, quà bánh và những tràng pháo tay luôn là niềm vui bất tận của các em học sinh tham gia câu lạc bộ khi có câu trả lời chính xác. Các em không chỉ có cơ hội có thêm kiến thức về Tết mà còn trau dồi thêm về các kỹ năng Tiếng Anh cần thiết như nói và nghe. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn giúp các em có thêm những phút giây thư giãn và giúp các em có thêm sự đoàn kết và gắn bó với nhau.

🌸🌸 Trong thời gian sắp tới, tổ Ngoại ngữ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu sẽ luôn cố gắng để tạo ra nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa để giúp các em hứng thú hơn với việc học Tiếng Anh. Cảm ơn BGH Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã đồng tổ chức cho các em một hoạt động ý nghĩa để chào đón Tết Nguyên Đán 2024, cảm ơn thầy cô của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông phối hợp cùng cô Mai Liên, thầy Tấn Việt của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hoạt động và hỗ trợ các em trong suốt buổi sinh hoạt câu lạc bộ và cảm ơn các đội lớp 11, tất cả các em học sinh khối 11 tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần này. Hẹn gặp lại các em vào thời gian sớm nhất!





